



แนะนำหนังสือ

ชื่อหนังสือ	Action Research in Teaching and Learning (Second Edition)
ผู้แต่ง	Lin Norton
สำนักพิมพ์	Routledge
ปีที่พิมพ์	2019
จำนวนหน้า	302

หนังสือเรื่อง Action Research in Teaching and Learning (Second Edition) โดย Lin Norton ศาสตราจารย์ด้านการวิจัยด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย Liverpool Hope University ประเทศอังกฤษ มีจุดเน้นที่การแนะนำวิธีปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในบริบทของมหาวิทยาลัย ด้วยการผสมผสานแนวคิดและความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติที่สำคัญและจำเป็นเข้าไว้ด้วยกันในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยได้นำเสนอในรูปแบบที่สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ได้ได้ง่าย มีกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน มีแนวทางและข้อเสนอแนะในบริบทของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ โดยตั้งเป็นคำถามที่น่าสนใจและกระตุ้นความอยากรู้ของผู้อ่าน ได้แก่ 1) การวิจัยปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนหมายถึงอะไรในบริบทของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน 2) ทำไมการปฏิบัติการคิดสะท้อนเกี่ยวกับการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญ 3) ทำไมความเป็นมืออาชีพของการสอนในมหาวิทยาลัยจึงมีความสำคัญ 4) การวิจัยปฏิบัติการการเรียนการสอนสามารถนำไปสู่การพัฒนาอาชีพได้อย่างไร 5) คุณเริ่มการศึกษาค้นคว้าวิจัยปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนจากแหล่งใด 6) ระเบียบวิธีวิจัยแบบใดที่คุณเลือกใช้ 7-8) คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนได้อย่างไร 9) คุณสามารถใช้เครื่องมือการวิจัยในการวิจัยปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนได้อย่างไร 10) อะไรคือประเด็นด้านจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการ และ 11) คุณจะเผยแพร่ข้อค้นพบสู่สาธารณะได้อย่างไร นอกจากนี้ในส่วนของภาคผนวก ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการวิจัย รวมถึงตัวอย่างการเขียนรายงานในหัวข้อต่าง ๆ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัย แบบฟอร์มและการสร้างเครื่องมือประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านมีทางเลือกในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ฯลฯ

ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงและเขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เน้นการตั้งคำถามชวนให้ผู้อ่านคิดตามในแต่ละหัวข้อเพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของตนเอง รวมถึงการให้รายละเอียดเป็นประเด็นที่ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างง่ายที่ละขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านสามารถทำการวิจัยปฏิบัติการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แนะนำหนังสือ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ